

ชะกาตทรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย

## ﴿ زكاة عروض التجارة ﴾

[ ไทย - Thai - تايلاندي ]

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญีรีย

**แปลโดย :** อิสมาน จารง

**ผู้ตรวจทาน :** ซุฟอัม อุษมาน

**ที่มา :** หนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

2011 - 1432

IslamHouse.com

# ﴿زكاة عروض التجارة﴾

« باللغة التايلاندية »

الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

ترجمة: عثمان جارونج

مراجعة: صافي عثمان

المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

2011 - 1432

IslamHouse.com

## 5 - ชะกาททรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย

**ทรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย** คือสิ่งที่จัดเตรียมไว้เพื่อซื้อขายหากำไร เช่น อสังหาริมทรัพย์ สัตว์ อาหาร เครื่องดื่มและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

### หุก่มชะกาททรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย

ทรัพย์สินค้าหากเตรียมไว้เพื่อค้าขายและมีจำนวนถึงพิกัดชะกาทพร้อมกับครบรอบปีถือว่าวาญิบต้องจ่ายชะกาท โดยจะต้องมีการตีราคาเมื่อครบรอบปีด้วยวิธีที่ให้ประโยชน์ที่สุดแก่ชาวชะกาท(คนที่จะรับชะกาท)เทียบกับทองคำหรือเงิน โดยจ่ายจำนวนร้อยละสองจุดห้าจากราคาทั้งหมดหรือจากตัวทรัพย์สินเอง

### สภาพของทรัพย์สิน

1- บ้าน อสังหาริมทรัพย์ รถ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หากมีไว้เพื่ออยู่อาศัย หรือใช้งาน ไม่ได้มีไว้เพื่อค้าขายถือว่าไม่ต้องจ่ายชะกาท

2- หากมีไว้เพื่อให้เช่า ก็จำเป็นต้องจ่ายชะกาทค่าเช่า เริ่มตั้งแต่ทำข้อตกลง หากครบพิกัดและครบรอบปีทั้งนี้ก่อนที่จะมีการใช้จ่ายค่าเช่านั้นๆ

3- หากมีไว้เพื่อค้าขายถือว่าต้องจ่ายชะกาทในส่วนของราคาของมันจำนวนร้อยละสองจุดห้า ทั้งนี้หากครบพิกัดและครบรอบปี

เครื่องมืออุปกรณ์การทำสวน การผลิตสิ่งของ และร้านค้า เป็นต้น ถือว่าไม่ต้องจ่ายชะกาท เพราะไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นสินค้าในการค้าขายหากแต่เป็นการมีไว้เพื่อใช้งาน

### การจ่ายชะกาทหุ้นส่วนในบริษัทต่าง ๆ

1- **หุ้นส่วนการเกษตร** หากการลงทุนเพื่อผลผลิตเป็นธัญพืชและผลไม้ จากสิ่งที่มีการขังตวงและเก็บตุนไว้ได้(พืชที่เข้าขายต้องจ่ายชะกาท) ถือว่าต้องจ่ายชะกาทธัญพืชและผลไม้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของมัน และหากเป็นปศุสัตว์ก็ต้องจ่ายชะกาทปศุสัตว์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของชะกาทนี้ และถ้าหากเป็นทรัพย์สินที่หมุนเวียนก็ต้องจ่ายชะกาทเงินตราจำนวนร้อยละสองจุดห้า ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของมัน

2- **หุ้นส่วนการผลิต** เช่น บริษัทฯ เวชภัณฑ์ ไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ เหล็ก เป็นต้น วาญิบจะต้องจ่ายชะกาทในผลกำไรสุทธิของบริษัทจำนวนร้อยละสองจุดห้าหากถึงพิกัดและครบรอบปี โดยการเทียบเคียงกับอสังหาริมทรัพย์ที่เตรียมไว้เพื่อให้เช่า

3- **หุ้นส่วนการค้า** เช่นนำเข้าสินค้า ส่งออก ซื้อ ขาย ลงทุนมูฏอรรอบะฮ์ และ

แลกเปลี่ยนโอนเงินและอื่นๆในสิ่งที่ศาลอนุญาต หุ้นส่วนเหล่านี้ต้องจ่ายชะกาททรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อการค้ำทั้งในส่วนของต้นทุนและผลกำไรสุทธิเป็นจำนวนร้อยละสองจุดห้าทั้งนี้หากครบพิกัดและครบรอบปี

### ชะกาทหุ้นส่วนมีสองลักษณะคือ

1- เจ้าของมีเจตนาถือครองหุ้นส่วนนั้นตลอดไปและรอรับส่วนแบ่งผลกำไรประจำปี ถือว่าต้องจ่ายชะกาทผลกำไรเพียงอย่างเดียวเป็นจำนวนร้อยละสองจุดห้าตามที่กล่าวมาแล้ว

2- หากเจ้าของมีเจตนาทำการค้าหุ้นโดยการขายและซื้อ ขายหุ้นนี้แล้วซื้อหุ้นนั้นเพื่อหากำไร อย่างนี้ถือว่าต้องจ่ายชะกาททุกส่วนที่เขาครอบครองทั้งหุ้นและกำไร โดยชะกาทที่ต้องจ่ายคือชะกาททรัพย์สินค้าขายจำนวนร้อยละสองจุดห้า โดยราคาที่จะคิดก็คือราคาตามท้องตลาดในช่วงที่วาญิบต้องจ่ายชะกาท เช่นเดียวกับตัวเงิน

### ชะกาททรัพย์สินที่หะรอม

ทรัพย์สินที่หะรอมมีสองประเภทคือ

1- หากทรัพย์สินนั้นหะรอมโดยตัวมันเช่น เหล้า สุกร เป็นต้น ถือว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองและไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีชะกาท จึงต้องทำลายและปลดเปลื้องมันออกจากตัว

2- หากทรัพย์สินนั้นหะรอมโดยลักษณะของมันไม่ใช่ตัวมันเอง หากแต่มันถูกเอามาโดยมิชอบและไม่ได้เกิดจากข้อตกลงใดๆ(ที่ถูกต้อง)เช่น ทรัพย์สินที่ถูกฉกชิง ลักขโมย หรือรับมาด้วยข้อตกลงที่ไม่ถูกต้องเช่น วิชา พนัน ทรัพย์สินหะรอมประเภทนี้มีสองลักษณะคือ

1) หากรู้เจ้าของก็ให้คืนเขาไป และเขาจะเป็นคนจ่ายชะกาทของมันหลังจากที่รับคืนไปครบหนึ่งปี

2) หากไม่รู้เจ้าของให้ทำการบริจาคนั้นเขา หากเขาปรากฏตัวและอนุญาตก็ถือว่าสิ้นสุด แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตก็ต้องชดใช้ให้แก่เขา และหากยังคงเก็บไว้ในมือถือว่าเป็นบาปและต้องจ่ายชะกาท